



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. ๐ ๗๕๓๘ ๑๒๒๓

ที่ นศ ๐๗๓๓/๑๘๘

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรม การมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริต และขออนุมัติเผยแพร่ การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ขึ้นเว็บไซต์

เรียน สาธารณสุขอำเภอชะอวด

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด ได้โครงการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรม การมีวินัยรวมทั้งการป้องกัน มิให้กระทำผิดวินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริต แก่บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด จึงขอรายงานผลโครงการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรม การมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริต ดังกล่าวและขออนุมัติเผยแพร่การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด เพื่อให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายวิเชียร สังขานู)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ/อนุมัติ

(นายนิพนธ์ รัตนคช)

สาธารณสุขอำเภอชะอวด

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด	
ชื่อหน่วยงาน: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	
วัน/เดือน/ปี : ๗ มีนาคม ๒๕๖๗	
หัวข้อ : รายงานผลโครงการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรม การมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริต สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด ประจำปี ๒๕๖๗	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานผลโครงการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรม การมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริต สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด ประจำปี ๒๕๖๗	
Link ภายนอก: www.chauathealth.com	
หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
	
(นายสุชาติ แสนเสนา) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗	(นายนิพนธ์ รัตนคช) สาธารณสุขอำเภอชะอวด วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลเผยแพร่  (นายวิเชียร สังขานู) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗	